

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÙI HUYỀN MAI

CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO  
CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ  
XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

HÀ NỘI - 2025

**Công trình được hoàn thành tại: Học viện Báo chí và Tuyên truyền**

*Người hướng dẫn khoa học:* **PGS, TS. Trần Thị Hương**

**TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan**

Phản biện 1: .....

Phản biện 2: .....

Phản biện 3: .....

Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

## MỞ ĐẦU

### 1. Lý do chọn đề tài

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo (CTTG) đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung, đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội nói riêng đã chú trọng nâng cao chất lượng CTTG. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: công tác tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; triển khai thực hiện nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, của cấp ủy các cấp chưa thật sự tích cực, đồng bộ và thường xuyên; công tác sơ kết, tổng kết còn có biểu hiện hình thức. Sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị, “bình chũng” trong khối tư tưởng, khoa giáo có lúc chưa hiệu quả, do đó chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch... Chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội còn một số hạn chế: việc thực hiện một số nội dung, phương thức CTTG của một số đảng bộ quận chưa đáp ứng yêu cầu, còn đơn điệu và chưa phù hợp với từng đối tượng, ảnh hưởng đến niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận... Thực tiễn chất lượng CTTG của đảng bộ quận còn có những vấn đề đặt ra cấp thiết phải giải quyết, như: 1) yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận ủy, ban thường vụ quận ủy (BTVQU) đối với CTTG trong khi năng lực lãnh đạo CTTG của quận ủy viên còn hạn chế nhất định; 2) yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng CTTG ngày càng cao trong khi nguồn lực CTTG còn hạn chế, bất cập; 3) yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào CTTG, hiện đại hoá phương thức CTTG của đảng bộ quận trong khi trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm CTTG ở một số đảng bộ quận chưa đáp ứng được yêu cầu; 4) nhiệm vụ tổ chức các hoạt động CTTG, trong đó có tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận cần huy động nguồn lực, kinh phí lớn trong khi nguồn lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của các quận còn hạn chế, bất cập; 5) yêu cầu ban hành quy chế phối hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị (HTCT) quận tham gia CTTG, tạo sự thống nhất trong hoạt động CTTG của các đảng bộ quận trong khi chưa có quy chế phối hợp chung trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội, chưa có hướng dẫn cụ thể của Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, Thủ đô, đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Là cán bộ lãnh đạo, đảng viên công tác trong HTCT thành phố Hà Nội, bằng thực tiễn kinh nghiệm công tác, kiến thức lý luận, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu, tư duy lý luận được trang bị trong thời gian học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi quyết định chọn đề tài **“Chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội hiện nay”** làm luận án tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

## **2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án**

### **2.1. Mục đích của luận án**

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, phân tích thực trạng, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới.

### **2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án**

- Tổng quan các công trình khoa học tiêu biểu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án, chỉ ra những nội dung đạt được luận án cần kế thừa để thực hiện mục đích, nhiệm vụ của luận án; xác định những nội dung luận án cần tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ.

- Luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội hiện nay, xây dựng các khái niệm công cụ, khái niệm trung tâm của luận án, xây dựng khung lý thuyết của đề tài luận án.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến 02/2025; chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra.

- Phân tích các yếu tố thuận lợi, các yếu tố không thuận lợi tác động đến chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, đề xuất phương hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới.

## **3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án**

### **3.1. Đối tượng nghiên cứu**

Chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội hiện nay.

### **3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án**

- Về không gian: Luận án khảo sát CTTG và đánh giá chất lượng CTTG của 12 đảng bộ quận, gồm: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

- Về thời gian: Luận án khảo sát, nghiên cứu thực trạng chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến 02/2025; phương hướng và những giải pháp đề xuất trong luận án có giá trị thời gian tới. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và nguồn thu thập số liệu, dung lượng số trang của luận án, nên luận án tập trung khảo sát số liệu những năm gần đây của nhiệm kỳ đại hội đại biểu đảng bộ quận 2020-2025, có điểm xuyên số liệu của nhiệm kỳ 2015-2020.

## **4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận án**

### **4.1. Cơ sở lý luận**

Cơ sở lý luận của luận án là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tư tưởng, lý luận, CTTG, về xây dựng và hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng.

### **4.2. Cơ sở thực tiễn**

Cơ sở thực tiễn của luận án là thực trạng CTTG và thực trạng chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến 02/2025.

### **4.3. Phương pháp nghiên cứu**

Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học chính trị

và khoa học liên ngành, như: Phương pháp hệ thống hóa; phương pháp phân tích kết hợp tổng hợp; phương pháp logic kết hợp lịch sử; phương pháp quy nạp và diễn dịch; phương pháp thống kê, so sánh; phương pháp điều tra xã hội học; phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

### **5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án**

*Một là*, luận án xây dựng được khái niệm chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội: *Chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội là tổng hoà những giá trị trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động CTTG, làm cho CTTG đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đảng bộ quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận.*

*Hai là*, luận án xác định được 04 tiêu chí đánh giá chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, gồm: 1) Mức độ thực hiện nội dung CTTG của đảng bộ quận; 2) Mức độ thực hiện phương thức CTTG của đảng bộ quận; 3) Sự chuyển biến nhận thức tư tưởng, niềm tin và tính tích cực chính trị - xã hội (CT-XH) của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận dưới tác động của CTTG; 4) Mức độ đóng góp của CTTG cho sự phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quận.

*Ba là*, luận án phân tích, luận giải 02 giải pháp mới mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới, đó là: 1) Tiếp tục đổi mới một số nội dung, phương thức CTTG của đảng bộ quận cho phù hợp với điều kiện mới; 2) Xây dựng cơ quan tham mưu quận ủy và đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách làm CTTG vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận.

### **6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án**

- Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa lý luận, bước đầu làm rõ khái niệm CTTG của đảng bộ quận, nội dung, phương thức CTTG của đảng bộ quận; khái niệm, các yếu tố quy định và tiêu chí đánh giá chất lượng CTTG của đảng bộ quận.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho Thành uỷ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, các quận ủy ở thành phố Hà Nội trong CTTG và nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, trong lãnh đạo, chỉ đạo CTTG của các đảng bộ quận.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng ở Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong, trong hệ thống trường Đảng, tài liệu tham khảo cho các lớp bồi dưỡng CTTG cấp huyện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các lớp do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội, ban tuyên giáo và dân vận quận ủy (BTG&DVQU) chủ trì, tổ chức.

### **7. Kết cấu của luận án**

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình đã công bố của tác giả có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 chương, 10 tiết.

# Chương 1

## TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

### 1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

#### 1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và cán bộ tuyên giáo

Phấn Đương Chít Vông Sa (2002), *Công tác lý luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong thời kỳ đổi mới*, Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Mun Kẹo O La Bun (2003), *Nhiệm vụ cơ bản và biện pháp chung của công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới*, Tạp chí ALun May, số 4-2003.

Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2003), *Phương hướng chung và giải pháp chủ yếu của công tác chính trị - tư tưởng trong tình hình mới*, Nxb. Quốc gia, Viêng Chăn.

Xắc Xa Vất Xuân Thệp Phim Ma Son (2003), *Công tác tư tưởng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào hiện nay*, Luận án tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Cục Cán bộ, Bộ Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (2005), *Tuyên truyền công tác tư tưởng trong thời kỳ mới*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Vương Bột Chính (2006), *Một số vấn đề về công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tình hình mới*, Tạp chí Nghiên cứu tư tưởng chính trị, số 3-2006.

Tào Mạo Xuân, Mạnh Phạm Cường (2008), *Một số đặc điểm và kinh nghiệm về đổi mới lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay*, Tạp chí Lý luận Trung Quốc, số 12.

Diêm Kiệt Hoa (2013), *Nghiên cứu tiến trình phát triển giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc*, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 5-2013, tr.12-17.

Jason Stanley (2016), *How Propaganda Works (Cách thức tuyên truyền vận hành)*, Princeton University Press.

Bernard Bailyn (2017), *The Ideological Origins of the American Revolution (Nguồn gốc tư tưởng của cuộc cách mạng Hoa Kỳ)*, Tantor Audio.

Somphanh Sivongxay (2022), *Tính tích cực chính trị trong đấu tranh tư tưởng - lý luận của đội ngũ giảng viên trong các nhà trường công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay*, Luận án tiến sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Fuel (2024), *Propagandopolis: A Century of Propaganda from around the World (Hình ảnh tuyên truyền: Một thế kỷ nhìn lại)*, Fuel.

#### 1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, chất lượng công tác tuyên giáo

Điền Trung Mẫn (2007), *Bàn về đổi mới công tác tư tưởng thời kỳ mới*, Tạp chí Học tập và Nghiên cứu lý luận, số 8-2007.

Bun Đương Cay Xỏn (2008), *Chất lượng công tác tư tưởng của các đảng bộ tỉnh đồng bằng miền Trung, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn*

hiện nay, Luận án tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Chu Chí Hòa (2010), *Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Sai Kham Moun Ma Ni Vong (2014), *Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay*, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Lý Thận Minh (Chủ biên), Trần Chi Hoa (2017), *Tính trước nguy cơ - Suy ngẫm sau 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Kim Jong-Il (2022), *Giving priority to ideological work is essential for accomplishing socialism (Công tác tư tưởng - chìa khóa then chốt để xây dựng xã hội chủ nghĩa thành công)*.

Souvanxay Dengdouangthong (2022), *Giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào*, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 5(21)-2022, tr.66-70 [87].

## **1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC**

### **1.2.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và cán bộ tuyên giáo**

Đào Duy Quát (Chủ biên) (2010), *Công tác tư tưởng*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Ngô Huy Tiếp (2011), *Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng hiện nay*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đỗ Khánh Tặng (2012), *Nghiên cứu lý luận phục vụ công tác tuyên giáo*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Đào Duy Tùng (2015), *Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Mai Đức Ngọc (2015), *Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Bùi Thế Đức (2016), *Công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Phạm Văn Linh (Chủ biên) (2016), *Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2017), *Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Lương Khắc Hiếu (2017), *Cơ sở lý luận công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam*, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

Trần Thị Hương, Đỗ Thị Diệp (2020), *Công tác tuyên giáo ở thành phố Hà Nội trong tình hình hiện nay: Thực trạng và giải pháp*, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 11+12-2020, tr.107-112.

Lê Văn Hiếu (2020), *Công tác tuyên giáo của đảng bộ xã ở các tỉnh biên giới phía Bắc giai đoạn hiện nay*, Luận án tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Lê Đức Hoàng (2020), *Công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay*, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 3-2020, tr.30-37.

Ngô Đình Xây (2022), *Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo*, Tạp chí Tuyên giáo, số 9-2022, tr.28-31.

Trần Quốc Tuấn (2023), *Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng ở Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay*, Tạp chí Tuyên giáo, số 4-2023, tr.48-50.

Nguyễn Danh Tiên, Lê Văn Phong (2023), *Công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội - Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954*, Tạp chí Tuyên giáo, số 5-2023, tr.38-41.

Ngô Đình Xây (2023), *Một số vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng của Đảng*, Tạp chí Tuyên giáo, số 6-2023, tr.38-42.

Trần Thị Thanh Hương (2023), *An Giang: Công tác tuyên giáo chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả*, Tạp chí Tuyên giáo, số 1-2023, tr.54-56.

Đinh Thị Mai (2023), *Công tác tuyên giáo với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*, Tạp chí Tuyên giáo, số 7-2023, tr.9-15.

Lại Xuân Môn (2023), *Vấn đề xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới*, Tạp chí Tuyên giáo, số 8-2023, tr.3-9 [139].

Chu Mai Phong (2024), *Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Kon Tum trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay*, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 1, tr.64-68.

Trần Quốc Tuấn (2024), *Vai trò của công tác tuyên giáo trong phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến dân tộc, tôn giáo*, Tạp chí Tuyên giáo, số 2, tr.66-68.

Phùng Hữu Phú (2024), *Lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và nhân cách của người cán bộ là bí quyết thành công của công tác tuyên giáo*, Tạp chí Tuyên giáo, số 8, tr.33-35.

Lương Ngọc Vĩnh (2024), *Công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo*, Tạp chí Tuyên giáo, số 5, tr.76.

Nguyễn Trọng Nghĩa (2024), *Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng*, Tạp chí Cộng sản, số 8, tr.64-70.

### **1.2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, chất lượng công tác tuyên giáo**

Hà Học Hợi, Ngô Văn Thạo (2002), *Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Phạm Tất Thắng (2010), *Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Ngô Huy Tiếp, Đinh Ngọc Giang (2010), *Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng ở cơ sở*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Trần Doãn Tiến, Trần Việt Lưu (2015), *Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới*, Tạp chí Tuyên giáo, số 1-2015.

Lê Văn Hoạt (2020), *Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện*, Tạp chí Lao động và xã hội, tháng 7, số 627, tr.20-21.



Lại Xuân Lâm (2022), *Đổi mới công tác tuyên giáo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng*, Tạp chí Tuyên giáo, số 4-2022, tr.43-45.

Trịnh Văn Quyết (2023), *Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong quân đội thời kỳ đổi mới*, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 1-2023, tr.6-9, 17.

Nguyễn Việt Oanh (2024), *Bắc Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo*, số 2, tr.62-65.

Bùi Thế Đức (2024), *Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*, Tạp chí Tuyên giáo, số 1, tr.26-28.

### **1.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU LÀM RÕ**

#### **1.3.1. Khái quát kết quả của các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án**

Các công trình nghiên cứu liên quan đến công tác tư tưởng, CTTG, cán bộ tuyên giáo và chất lượng công tác tư tưởng, CTTG của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp với nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau, đạt được nhiều kết quả lý luận và thực tiễn quan trọng, trong đó có thể kể đến là:

*Một là*, các công trình nghiên cứu đã đề cập khá toàn diện, cơ bản đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, hình thức của công tác tư tưởng, CTTG và đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

*Hai là*, các công trình nghiên cứu, đặc biệt là kết quả nghiên cứu của các sách, đề tài khoa học, các bài báo khoa học đã đánh giá sát, đúng thực trạng công tác tư tưởng, CTTG và chất lượng công tác tư tưởng, CTTG của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp với những số liệu, dẫn chứng cụ thể, chính xác. Trong đó, một số công trình nghiên cứu đã chỉ ra những kinh nghiệm trong công tác tư tưởng, CTTG của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

*Ba là*, mỗi công trình nghiên cứu lại khai thác dưới góc độ khác nhau và đưa ra các giải pháp khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, CTTG của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Một số công trình nghiên cứu đã bước đầu luận giải, đề xuất, kiến nghị tiếp tục giải quyết vấn đề không chỉ về mặt phương pháp luận, nhận thức luận mà cả những khuyến nghị, kiến nghị một cách cụ thể ở từng khía cạnh, với từng lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, CTTG của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Kết quả nghiên cứu của những công trình trên có giá trị tham khảo tốt để thực hiện nhiệm vụ của luận án; cung cấp cơ sở lý luận để xây dựng khung lý thuyết của luận án; gợi mở những ý tưởng xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội.

Bên cạnh những giá trị đã đạt được về mặt khoa học mà các công trình nghiên cứu đã công bố nêu trên, vẫn còn khoảng trống về mặt lý luận mà các công trình nghiên cứu chưa đề cập, như: chưa làm sáng tỏ khái niệm, chủ thể, đối tượng, lực lượng tham gia CTTG của đảng bộ quận; nội dung, phương thức, vai trò, đặc điểm CTTG của đảng bộ quận; chưa đề cập đến khái niệm chất lượng CTTG, chưa phân tích các yếu tố quy định chất lượng CTTG và chưa bàn đến tiêu chí đánh giá chất lượng CTTG.

Từ kết quả tổng quan các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài luận án, cho thấy hiện nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện, có tính hệ thống về chất lượng CTTG của Đảng nói chung, chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội nói riêng. Do đó, đề tài luận án là hướng nghiên cứu mới, không trùng lặp với những công trình nghiên cứu đã được công bố, nghiên cứu sinh đi vào lựa chọn tiếp cận hướng nghiên cứu này.

### **1.3.2. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu làm rõ**

Mặc dù, đã có một số công trình đề cập đến chất lượng CTTG của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nêu trên, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn về chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội hiện nay. Do đó, nghiên cứu sinh chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ, đáp ứng được yêu cầu về lý luận và thực tiễn, gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Luận án sẽ tập trung giải quyết những vấn đề sau đây:

*Một là*, làm rõ những đơn vị kiến thức liên quan trực tiếp và phục vụ cho việc xây dựng khung lý thuyết của luận án: nghiên cứu về thành phố Hà Nội, các quận và đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội; phân tích làm rõ khái niệm, nội dung, phương thức, vai trò và đặc điểm CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội.

*Hai là*, xây dựng khung lý thuyết của luận án, gồm: khái niệm trung tâm của luận án, các yếu tố quy định chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác này.

*Ba là*, phân tích đánh giá một cách khách quan thực trạng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội. Đặc biệt, luận án dành thời lượng đáng kể cho việc khảo sát, phân tích những ưu điểm, hạn chế về chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội; phân tích nguyên nhân, xác định rõ những vấn đề đặt ra về chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội.

*Bốn là*, phân tích dự báo những yếu tố thuận lợi, những yếu tố không thuận lợi tác động đến chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, đề xuất phương hướng và các giải pháp đồng bộ, khả thi, trong đó có những giải pháp mới, phân tích sâu hơn những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới.

## Chương 2

# NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

## 2.1. KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CÁC QUẬN VÀ ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

### 2.1.1. Khái quát về thành phố Hà Nội

#### 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên

Hà Nội là Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, 3.359,82km<sup>2</sup>.

#### 2.1.1.2. Về kinh tế - chính trị

Về kinh tế, cơ cấu kinh tế của Hà Nội chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Về chính trị, Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những Đảng bộ được thành lập sớm nhất, ra đời ngày 17-3-1930, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng chung của cả nước. Hiện nay, HTCT thành phố đang thực hiện nghiêm túc chủ trương thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây; đồng thời đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các đơn vị, tổ chức của HTCT gắn với xác định vị trí, việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

#### 2.1.1.3. Về văn hóa - xã hội

Hà Nội, với đặc điểm là trung tâm văn hóa - giáo dục, nơi hội tụ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc nhất cả nước đã in đậm dấu ấn lên tất cả các quận, huyện, thị xã của thành phố.

#### 2.1.1.4. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, có trụ sở của tất cả cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhiều cơ quan đại diện nước ngoài, là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch luôn tập trung chống phá. Do đó, Thành phố có nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài là phải luôn giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não và các hoạt động của Đảng, Nhà nước; các hoạt động đối ngoại quốc gia và các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

### 2.1.2. Các quận ở thành phố Hà Nội

Hiện nay thành phố Hà Nội có 12 quận, trải qua quá trình chia tách, sáp nhập, thành lập mới và phát triển, các quận có một số đặc điểm sau: *Một là*, các quận ở thành phố Hà Nội có điều kiện tự nhiên, dân số và quá trình hình thành rất thuận lợi cho sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá - xã hội. *Hai là*, các quận ở thành phố Hà Nội vừa phải tạo động lực phát triển cho toàn thành phố, vừa phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước. *Ba là*, các quận ở thành phố Hà Nội là nơi hội tụ những giá trị văn hoá, khoa học truyền thống và hiện đại của đất nước. *Bốn là*, các quận của thành phố Hà Nội có nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự đặc biệt quan trọng cho thành phố và cả nước.

### 2.1.3. Đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội

#### 2.1.3.1. Khái niệm đảng bộ quận

Đảng bộ quận là tổ chức đảng được lập ở đơn vị hành chính quận, bao gồm các cơ quan lãnh đạo của đảng bộ quận - quận uỷ, ban thường vụ quận uỷ; các cơ

quan tham mưu, giúp việc của quận uỷ; các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoạt động (sinh hoạt thường xuyên) trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận uỷ, có vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân sống trên địa bàn quận.

### **2.1.3.2. Đặc điểm của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội**

Một là, các đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội có quá trình hình thành, phát triển lâu dài, không đồng nhất, dựa trên sự sáp nhập, chia tách, nâng cấp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Hai là, các đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội có sự tập trung đông đảo đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng. Ba là, các đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm quan trọng, nặng nề, phức tạp.

### **2.1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của quận uỷ**

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của quận uỷ theo Quy định số 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp uỷ, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ cấp huyện”.

## **2.2. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM**

### **2.2.1. Khái niệm**

Để đưa ra được khái niệm “công tác tuyên giáo của đảng bộ quận”, luận án đi vào làm rõ các khái niệm có liên quan như: tư tưởng, tuyên truyền, văn hoá, giáo dục, khoa giáo, tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng, CTTG của Đảng.

Công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội là một bộ phận CTTG của Đảng, do Thành uỷ Hà Nội trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động. Có thể hiểu: *Công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội là tổng thể các hoạt động của đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tư tưởng, văn hoá, văn nghệ và khoa giáo... trên địa bàn quận nhằm xây dựng đảng bộ quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và đẩy mạnh phát triển văn hoá, khoa học, giáo dục; tăng cường sự đồng thuận, hăng hái tham gia thực hiện đường lối, chính sách của Đảng trong nhân dân.*

### **2.2.2. Nội dung công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội**

Những nội dung CTTG chủ yếu của đảng bộ quận gồm: Một là, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo của đảng bộ quận. Hai là, thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, giáo dục lịch sử dân tộc và lịch sử đảng bộ quận. Ba là, lãnh đạo thực hiện và thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn quận. Bốn là, lãnh đạo thực hiện công tác văn hoá - văn nghệ trên địa bàn quận. Năm là, thực hiện công tác dư luận xã hội trên địa bàn quận. Sáu là, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo trên địa bàn quận. Bảy là, chỉ đạo sơ kết, tổng kết CTTG trong toàn đảng bộ quận.

### **2.2.3. Phương thức công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội**

Từ chủ trương của Đảng và thực tiễn cho thấy, CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội được tiến hành bằng các phương thức chủ yếu sau: Một là, CTTG của đảng bộ quận được thực hiện bằng các nghị quyết, quyết định, định hướng của quận uỷ, BTVQU về việc thực hiện các nội dung CTTG. Hai là, CTTG của đảng bộ quận được thực hiện bằng xây dựng quy chế, quy định hoạt động của các tổ chức

đảng, của cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo (lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và khoa giáo). *Ba là*, CTTG của đảng bộ quận được thực hiện bằng phát huy vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động tuyên giáo của chính quyền quận, phường. *Bốn là*, CTTG của đảng bộ quận được thực hiện bằng phối hợp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức CT-XH; các đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn quận. *Năm là*, CTTG của đảng bộ quận được thực hiện bằng phát huy vai trò của các cấp ủy cơ sở, nhất là đảng ủy phường và vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ. *Sáu là*, CTTG của đảng bộ quận được tiến hành bằng các phương thức giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống; phương thức tuyên truyền, cổ động; phương thức hoạt động văn hóa - văn nghệ; phương thức nắm bắt dư luận xã hội (DLXH); phương thức hoạt động khoa giáo. *Sáu là*, CTTG của đảng bộ quận được tiến hành bằng các phương thức giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống; phương thức tuyên truyền, cổ động; phương thức hoạt động văn hóa - văn nghệ; phương thức nắm bắt DLXH; phương thức hoạt động khoa giáo. *Tám là*, CTTG của đảng bộ quận được thực hiện bằng công tác kiểm tra, giám sát của quận ủy, BTVQU, BTG&DVQU đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc về CTTG.

#### **2.2.4. Vai trò công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội**

Ở các đảng bộ quận của thành phố Hà Nội hiện nay, CTTG thể hiện vai trò quan trọng trên những mặt chủ yếu sau: *Một là*, CTTG phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị trung tâm của đảng bộ quận. *Hai là*, CTTG của đảng bộ quận trực tiếp tham gia xây dựng đảng bộ quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đảng bộ quận. *Ba là*, CTTG tham gia xây dựng, củng cố mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa đảng bộ quận với nhân dân trong quận; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân trong quận.

#### **2.2.5. Đặc điểm công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội**

Công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội có những đặc điểm chủ yếu sau: *Một là*, CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội diễn ra trên địa bàn trung tâm thủ đô, nơi có dân trí cao; cán bộ, đảng viên, nhân dân có điều kiện tiếp cận nhanh, nhiều thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. *Hai là*, CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, thông tin phục vụ CTTG. *Ba là*, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm CTTG của đảng bộ quận thường xuyên được kiện toàn, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

### **2.3. CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÁI NIỆM, NHỮNG YẾU TỐ QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ**

#### **2.3.1. Khái niệm**

Công tác tuyên giáo là công việc quan trọng hàng đầu của đảng bộ quận, do đó vấn đề chất lượng và nâng cao chất lượng CTTG là mối quan tâm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ quận. Có thể khái niệm: *Chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội là tổng hoà những giá trị trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động công tác tuyên giáo, làm cho công tác tuyên giáo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ*

*xây dựng đảng bộ quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận.*

### **2.3.2. Những yếu tố quy định chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội**

Để có căn cứ xác định tiêu chí đánh giá chất lượng CTTG của đảng bộ quận, cần làm rõ những yếu tố quy định chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, gồm những yếu tố chủ yếu sau đây: *Một là*, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn của Thành uỷ, quận uỷ đối với CTTG. *Hai là*, năng lực quản lý nhà nước về CTTG. *Ba là*, năng lực tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức, lực lượng trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và khoa giáo. *Bốn là*, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là những cán bộ chuyên trách làm CTTG của đảng bộ quận. *Năm là*, năng lực của HTCT quận, phường. *Sáu là*, cơ chế, chính sách của Nhà nước và cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của quận, phường.

### **2.3.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội**

Tiêu chí đánh giá chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội bao gồm: *Một là*, mức độ thực hiện nội dung công tác tuyên giáo của đảng bộ quận. *Hai là*, mức độ thực hiện phương thức CTTG của đảng bộ quận. *Ba là*, sự chuyển biến nhận thức tư tưởng, niềm tin và tính tích cực chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận dưới tác động của CTTG. *Bốn là*, mức độ đóng góp của CTTG cho sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quận.

### **Tiểu kết chương 2**

Chương 2 của luận án có vai trò hết sức quan trọng: chuẩn bị cơ sở lý luận cho toàn bộ đề tài luận án. Trong đó, luận án tập trung nghiên cứu làm rõ khái niệm CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội; xác định CTTG của đảng bộ quận có 7 nội dung, 8 phương thức. Đồng thời, luận án tập trung nghiên cứu làm rõ khái niệm trung tâm của đề tài luận án: *Chất lượng CTTG của đảng bộ quận*; xác định được 06 yếu tố quy định chất lượng và 04 tiêu chí đánh giá chất lượng CTTG của đảng bộ quận.

**Chương 3**  
**CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO**  
**CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**- THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA**

**3.1. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**3.1.1. Những ưu điểm**

*Một là, các nội dung CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội được thực hiện tương đối đầy đủ trên tất cả các mặt, đảm bảo thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.*

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, quận ủy, BTVQU, trong thời gian qua, ban tuyên giáo quận ủy (BTGQU), cấp ủy cơ sở đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ CTTG theo từng tháng, năm, quý, nhiệm kỳ đại hội về thực hiện các nội dung CTTG toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, giáo dục lịch sử dân tộc và lịch sử đảng bộ quận được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, với nội dung và hình thức phong phú. Trong công tác tuyên truyền, cổ động, dưới sự lãnh đạo của các đảng bộ quận, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ quận đã triển khai nhiều hoạt động với nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức thực hiện. Đồng thời, các đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội luôn bám sát các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa - văn nghệ; công tác khoa giáo; chủ động nắm bắt, nghiên cứu, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung trọng tâm cần thực hiện. Công tác sơ kết, tổng kết CTTG được tiến hành hằng tháng, hằng năm hoặc theo chuyên đề theo sự phân công của quận ủy.

*Hai là, phương thức CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội được triển khai tương đối linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.*

Các quận ủy, BTVQU ở thành phố Hà Nội kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, định hướng về việc thực hiện các nội dung CTTG dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Thành ủy và nghị quyết của đảng bộ địa phương để phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. Đồng thời, quận ủy, BTVQU chú trọng xây dựng quy chế, quy định hoạt động của các tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo. Phát huy vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động tuyên giáo của chính quyền quận, phường. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức CT-XH; các đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn quận giúp tuyên truyền chủ trương, chính sách một cách đồng bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Các cấp ủy cơ sở, nhất là đảng ủy phường đã chú trọng bổ sung nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành vào chương trình công tác. Các phương thức giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống; phương thức tuyên truyền, cổ động; phương thức hoạt động văn hóa - văn nghệ; phương thức nắm bắt DLXH; phương thức hoạt động khoa giáo được cấp ủy các cấp từ quận đến cơ sở sử dụng đa dạng, linh hoạt,

phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của địa phương. Quận ủy, BTVQU, cấp ủy cơ sở luôn quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy đảng trực thuộc về CTTG.

**Ba là, CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng, niềm tin và tính tích cực chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận.**

Từ năm 2015 đến nay, chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội ngày càng được nâng cao khi các tầng lớp nhân dân thể hiện sự hưởng ứng, đón nhận những nội dung, phương thức tiến hành CTTG trên từng hoạt động cụ thể. Nhất là trong bối cảnh thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội phát triển như vũ bão hiện nay, CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội vẫn giữ được vai trò định hướng tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

**Bốn là, CTTG của đa số các đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận.**

Với những kết quả đạt được của CTTG đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận. Qua đó góp phần xây dựng đảng bộ quận ngày càng vững mạnh; cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

### **3.1.2. Hạn chế**

**Một là, việc thực hiện một số nội dung CTTG của một số đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định, hiệu quả chưa cao.**

Thực tiễn cũng cho thấy, việc xây dựng, ban hành chủ trương, định hướng về CTTG ở một số nơi còn chưa chủ động, kịp thời. Trong một số hoạt động, việc tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị chủ yếu còn theo lối mòn truyền thống, chưa có nhiều sáng tạo, cách làm hay, chưa lan tỏa cũng như thực sự tạo được sự thu hút nhiều đối tượng tham gia thực hiện. Công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn một số quận vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình DLXH của một số đảng bộ phường đôi lúc chưa bảo đảm thời gian quy định; chất lượng báo cáo của nhiều cộng tác viên chưa cao, còn mang nặng tính hình thức, chưa phản ánh được các vấn đề DLXH quan tâm. Một số đảng ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ công tác khoa giáo, thiếu sự chỉ đạo toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo chưa được thực hiện thường xuyên. Việc tổng kết thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng còn có mặt hình thức, chiếu lệ, chưa đi vào thực chất, chưa có chiều sâu để từ đó phát hiện những vấn đề cần xem xét để kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung...

**Hai là, một số phương thức CTTG của một số đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội chưa đáp ứng yêu cầu, còn đơn điệu và chưa phù hợp với từng đối tượng.**

Thực tiễn tại các đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, phương thức tiến hành CTTG bằng các nghị quyết, quyết định, định hướng của quận ủy, BTVQU đôi lúc chưa chủ động, kịp thời. Ở một số địa phương, chưa chú trọng xây dựng quy chế, quy



định hoạt động của các tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo. Chưa phát huy vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động tuyên giáo của chính quyền quận, phường. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH; các đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn một số quận chưa phát huy vai trò công tác vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tham gia tích cực vào công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc phát huy vai trò của các cấp ủy cơ sở, nhất là đảng ủy phường và vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ chưa đạt kết quả như mong muốn. Đội ngũ cán bộ làm CTTG còn thiếu, một số chưa đủ nhạy bén về chính trị, thiếu kỹ năng, yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; điều kiện cơ sở vật chất trang bị cho CTTG chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (nhất là thiết bị công nghệ thông tin)... Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên.

***Ba là, một số hạn chế trong CTTG của một số đảng bộ quận ảnh hưởng đến niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận.***

Mặc dù các đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội đã rất sát sao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện CTTG; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, CTTG của một số đảng bộ quận còn tồn tại một số hạn chế và điều này đã ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận vào sự lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy, quận ủy, sự quản lý của Nhà nước, của chính quyền thành phố, chính quyền quận.

***Bốn là, mức độ đóng góp của CTTG cho sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở một số quận chưa đạt kết quả như mong muốn, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người dân còn khó khăn.***

Mặc dù kinh tế ở các quận có tốc độ tăng trưởng cao, sức chống chịu khá tốt trước những tác động từ bên ngoài, nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19, nhưng nhìn chung chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp thực tế đã tồn tại nay lại càng gia tăng do tình trạng di dân từ các tỉnh đến thành phố Hà Nội. Điều này cũng dẫn đến những mặt tiêu cực khác phát sinh, tạo ra gánh nặng về mặt kinh tế, xã hội cho các quận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn một số quận vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

### **3.2. NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA**

#### **3.2.1. Nguyên nhân**

##### **3.2.1.1. Nguyên nhân của ưu điểm**

*Một là*, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan về hoạt động của CTTG từng bước được thể chế hóa, cụ thể thành chương trình, mục tiêu, được đặt trong kế hoạch của Nhà nước và các cấp chính quyền. *Hai là*, đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội đã nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo các mặt hoạt động CTTG. *Ba là*, các BTGQU (nay là BTG&DVQU) ở thành phố Hà Nội luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho quận ủy các vấn đề trọng tâm, xây dựng kế hoạch ban hành các nghị quyết, chuyên đề, tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung hoạt động của CTTG. *Bốn là*, đội ngũ cán bộ làm CTTG của đảng bộ

quận ở thành phố Hà Nội được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục. *Năm là*, quận ủy lãnh đạo hoạt động phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND), BTGQU, các sở, ban ngành, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận ngày càng đạt hiệu quả cao.

### **3.2.1.2. Nguyên nhân của hạn chế**

*Một là*, một số quận ủy, đặc biệt là cán bộ phụ trách hoạt động CTTG của quận ủy chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của CTTG. *Hai là*, bối cảnh toàn cầu hóa, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, trong đó có sự bùng nổ của mạng xã hội đã tác động không ít tiêu cực đến hoạt động của CTTG. *Ba là*, mức độ phối hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong quận tham gia CTTG chưa cao, chủ yếu khoán trắng cho BTGQU. *Bốn là*, trách nhiệm của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đối với chất lượng hoạt động CTTG còn mờ nhạt. *Năm là*, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm CTTG chưa được quan tâm đúng mức.

### **3.2.2. Những vấn đề đặt ra**

*Một là*, mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận ủy, BTVQU đối với CTTG trong khi năng lực lãnh đạo CTTG của quận ủy viên còn hạn chế nhất định. *Hai là*, mâu thuẫn giữa yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng CTTG ngày càng cao trong khi nguồn lực CTTG còn hạn chế, bất cập. *Ba là*, mâu thuẫn giữa yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào CTTG, hiện đại hoá phương thức CTTG của đảng bộ quận trong khi trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm CTTG ở một số đảng bộ quận chưa đáp ứng được yêu cầu. *Bốn là*, mâu thuẫn giữa nhiệm vụ tổ chức các hoạt động CTTG, trong đó có tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận cần huy động nguồn lực, kinh phí lớn trong khi nguồn lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của các quận còn hạn chế, bất cập. *Năm là*, mâu thuẫn giữa yêu cầu ban hành quy chế phối hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong HTCT quận tham gia CTTG, tạo sự thống nhất trong hoạt động CTTG của các đảng bộ quận trong khi chưa có quy chế phối hợp chung trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội, chưa có hướng dẫn cụ thể của Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

### **Tiểu kết chương 3**

Trên cơ sở khung lý thuyết đã xây dựng ở chương 2, luận án bám sát 4 tiêu chí đánh giá chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội, đánh giá cả ưu điểm, hạn chế, sử dụng nhận định, số liệu trong các văn bản của Thành ủy Hà Nội, các quận ủy, BTGQU, đồng thời sử dụng kết quả phân tích điều tra xã hội học của đề tài luận án làm luận cứ, luận chứng minh chứng cho các nhận định của người nghiên cứu luận án. Đồng thời, luận án đã phân tích nguyên nhân của ưu điểm, nguyên nhân của hạn chế và rút ra được 05 vấn đề đặt ra về chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội.

## **Chương 4**

### **PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP**

#### **NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO**

#### **CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI GIAN TỚI**

#### **4.1. DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI GIAN TỚI**

##### **4.1.1. Dự báo những yếu tố tác động đến chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới**

###### **4.1.1.1. Những yếu tố thuận lợi**

*Một là*, trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển, các quốc gia và dân tộc xích lại gần nhau để hình thành thế giới đa cực chống chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ hoà bình, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. *Hai là*, những thành tựu to lớn về khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực thông tin, văn hoá, tư tưởng. *Ba là*, ở trong nước, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới đã có những tác động tích cực đến nhận thức tư tưởng và niềm tin của nhân dân vào công cuộc xây chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. *Bốn là*, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thường xuyên và trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và giữ vững ổn định chính trị. *Năm là*, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị nghị quyết quan trọng về công tác tư tưởng, tạo thuận lợi cho CTTG của các đảng bộ quận phát triển.

###### **4.1.1.2. Những yếu tố không thuận lợi**

*Một là*, tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định chính trị- xã hội khu vực và toàn cầu. *Hai là*, những thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bên cạnh những yếu tố tích cực giúp Việt Nam học hỏi, phát triển nhanh hơn về kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, đang bị các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá cách mạng Việt Nam tinh vi, quyết liệt hơn. *Ba là*, ở trong nước, những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh tác động làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn biến phức tạp. *Bốn là*, sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của Hà Nội có những mặt chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố Thủ đô. *Năm là*, toàn Đảng, cả HTCT từ Trung ương đến cơ sở đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. *Sáu là*, Đảng bộ thành phố Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ

thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra nhiều thách thức cho CTTG phải vươn lên đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ.

#### **4.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới**

Trong những năm tới, để nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội phải nắm vững những phương hướng sau đây: *Một là*, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. *Hai là*, CTTG của đảng bộ quận ra sức cổ vũ, động viên tích cực cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Thành uỷ, quận uỷ. *Ba là*, CTTG của đảng bộ quận ra sức củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong kỷ nguyên mới. *Bốn là*, nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của quận, của Thành phố; kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả HTCT quận tham gia làm CTTG.

### **4.2. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI GIAN TỚI**

#### **4.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị quận về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận**

##### **4.2.1.1. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Thành uỷ và quận uỷ cho cán bộ, đảng viên, thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác tuyên giáo của đảng bộ quận**

*Trước tiên*, phải tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Thành uỷ và quận uỷ trên các lĩnh vực công tác. *Hai là*, phân công các đồng chí quận uỷ viên, cấp uỷ viên cấp cơ sở trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong HTCT quận và cấp cơ sở học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của quận uỷ trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

##### **4.2.1.2. Thông qua các hình thức sinh hoạt của cấp uỷ, tổ chức đảng để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo**

Ở mỗi hình thức hoạt động, các cấp uỷ, chi bộ đảng, cấp uỷ viên và bí thư cấp uỷ, chi bộ đều có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của CTTG trong đời sống thực tiễn, đồng thời CTTG thể hiện được vai trò của nó trong hoạt động thực tiễn của đảng bộ. Thông qua những hoạt động này làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của CTTG và nêu cao trách nhiệm tham gia CTTG trên cương vị công tác được giao.

**4.2.1.3. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo hàng năm; thông qua các báo cáo về thời sự chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của đảng bộ để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo**

Các mặt hoạt động CTTG luôn đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm CTTG chuyên trách, các báo cáo viên, tuyên truyền viên không chuyên trách phải thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật những tri thức mới, những kỹ năng, kinh nghiệm phong phú của những người giàu kinh nghiệm truyền dạy để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác. Một khi những cán bộ chuyên trách và không chuyên trách về CTTG phát triển được năng lực chuyên môn của mình, họ sẽ luôn tự tin để làm tốt những nhiệm vụ CTTG được giao; ý thức, trách nhiệm về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng CTTG càng trở nên mạnh mẽ.

**4.2.1.4. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, thông tin chuyên đề để tuyên truyền, giáo dục cho cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo**

Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội qua các báo, tạp chí, đài phát thanh, mạng xã hội giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời tình hình mọi mặt của đất nước, của Thành phố và quận. Sự ứng dụng rộng rãi thành tựu công nghệ thông tin trong CTTG không chỉ giúp cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ nhận thức, kinh nghiệm, kỹ năng công tác mà còn nhận thức sâu sắc và nâng cao trách nhiệm tham gia làm CTTG trên cương vị công tác được giao.

**4.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận uỷ đối với công tác tuyên giáo**

**4.2.2.1. Nắm vững tình hình, kịp thời có chủ trương, nghị quyết lãnh đạo công tác tuyên giáo đúng đắn**

Để nâng cao chất lượng CTTG, các cấp uỷ, chi bộ thuộc đảng bộ quận phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt CTTG như sau: *Một là*, phải nắm vững tình hình mọi mặt về phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự của quận; nắm vững DLXH, tâm trạng của nhân dân trước sự phát triển của đất nước, của Thành phố và quận để kịp thời xây dựng chủ trương, nghị quyết lãnh đạo CTTG. *Hai là*, đồng thời với xây dựng, ban hành chỉ thị, nghị quyết về CTTG, các cấp uỷ, chi bộ phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, phân công rõ cán bộ giám sát, chỉ đạo và chịu trách nhiệm.

**4.2.2.2. Chỉ đạo phối hợp giữa các ban xây dựng đảng, do ban tuyên giáo và dân vận quận uỷ chủ trì, thực hiện tốt các mặt công tác tuyên giáo**

Để nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận, quận uỷ phải chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa BTG&DVQU với các ban xây dựng đảng khác: 1) Chỉ đạo BTG&DVQU tham mưu xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa BTG&DVQU với các cơ quan, đơn vị có liên quan; 2) Chỉ đạo phối hợp giữa BTG&DVQU với ban tổ chức quận uỷ trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm CTTG; 3) Ban dân vận quận uỷ sáp nhập với BTGQU từ tháng 02/2025, do đó, BTG&DVQU thực hiện tham mưu cho quận uỷ lãnh đạo thực hiện các chương trình hành động, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các tầng lớp

nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Thành uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 4) Chỉ đạo BTG&DVQU phối hợp với văn phòng quận uỷ tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết và chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết về CTTG của quận uỷ; chỉ đạo BTG&DVQU phối hợp với văn phòng quận uỷ tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Thành uỷ, quận uỷ trong toàn đảng bộ quận; 5) Chỉ đạo BTG&DVQU phối hợp với các tổ chức CT-XH, các cơ quan tham mưu, giúp việc của chính quyền quận thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tổ chức các cuộc vận động, các chương trình hành động của nhân dân trong quận liên quan đến các mặt hoạt động CTTG.

#### **4.2.2.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của quận uỷ về công tác tuyên giáo**

Trong lãnh đạo CTTG, quận uỷ, *một mặt*, trực tiếp kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức trong HTCT thực hiện chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch CTTG của Thành uỷ, quận uỷ. *Mặt khác*, quận uỷ chỉ đạo BTG&DVQU tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc quận uỷ thực hiện các chương trình, kế hoạch CTTG do BTG&DVQU hướng dẫn, qua kiểm tra, giám sát kịp thời khuyến khích, động viên những cơ quan, đơn vị làm tốt, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát để quận uỷ nắm được tình hình và cho chủ trương xử lý nếu có.

#### **4.2.3. Tiếp tục đổi mới một số nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của đảng bộ cho phù hợp với điều kiện mới**

##### **4.2.3.1. Đổi mới một số nội dung công tác tuyên giáo của đảng bộ quận cho phù hợp với điều kiện mới**

*Một là*, để đổi mới nội dung CTTG của đảng bộ quận, các chủ thể và lực lượng tham gia CTTG phải nắm thật vững các nội dung CTTG hiện đang thực hiện; nắm thật vững nền tảng tư tưởng của Đảng và nguyên tắc đổi mới công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tư tưởng của Đảng nói riêng. *Hai là*, trên cơ sở các văn kiện, nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước, nghị quyết của Thành uỷ, quận uỷ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thành phố để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án CTTG hàng năm và hàng tháng. *Ba là*, đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, thông tin thời sự, chính sách theo hướng đa dạng hóa thông tin, cập nhật thông tin thường xuyên, thông tin có tính định hướng, tạo ra sự công khai, minh bạch, đẩy lùi và lấn át các loại thông tin nhiễu loạn, tiêu cực. *Bốn là*, đảm bảo định hướng hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật, truyền thông đại chúng, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái. *Năm là*, tăng cường nắm bắt, nghiên cứu DLXH, khảo sát, điều tra xã hội học để có cơ sở khách quan khi thực hiện các nhiệm vụ CTTG. *Sáu là*, tăng cường công tác khoa giáo bắt kịp xu thế phát triển của đất nước, của Thủ đô, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

##### **4.2.3.2. Đổi mới một số phương thức công tác tuyên giáo của đảng bộ quận cho phù hợp với điều kiện mới**

*Một là*, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. *Hai là*, đổi mới công tác tuyên truyền, cổ động. *Ba là*, đổi mới công tác dư luận xã hội. *Bốn là*, để đổi mới hình thức và phương pháp của CTTG, nhất thiết phải chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ CTTG ở cơ sở.

**4.2.4. Xây dựng cơ quan tham mưu quận ủy và đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách làm công tác tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận**

**4.2.4.1. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu về công tác tuyên giáo quận ủy và tuyên giáo phường**

*Một là*, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ quan tham mưu về CTTG quận ủy. *Hai là*, làm rõ chức trách, nhiệm vụ công tác cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. *Ba là*, tiếp tục nghiên cứu xác định rõ vị trí, việc làm cho từng vị trí công tác trong tổ chức bộ máy. *Bốn là*, toàn Đảng đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, theo đó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương và cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện sáp nhập một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

**4.2.4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách làm công tác tuyên giáo**

Để có được những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu CTTG, cần làm tốt những biện pháp sau: *Một là*, lựa chọn những cán bộ có năng lực nói và viết tốt, yêu thích hoạt động tuyên truyền, giáo dục đưa vào quy hoạch sử dụng làm CTTG. *Hai là*, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc, giúp họ phát huy hết năng lực, sở trường trên cương vị công tác được giao. *Ba là*, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên DLXH tham gia CTTG.

**4.2.4.3. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm CTTG**

*Một là*, tìm nguồn cán bộ tuyên giáo tương lai cho đảng bộ quận từ những sinh viên đang theo học tại các trường đại học thuộc khối khoa học xã hội - nhân văn. *Hai là*, đối với những cán bộ đã được tuyển dụng, lựa chọn nguồn cán bộ tuyên giáo, cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng. *Ba là*, đối với những cán bộ chuyên trách và không chuyên trách đang làm CTTG, yêu cầu những cán bộ này tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung, ngắn ngày theo chủ đề phù hợp với chức trách, nhiệm vụ CTTG được giao.

**4.2.5. Tăng cường sự phối hợp giữa các đảng bộ quận, sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ quận**

**4.2.5.1. Phối hợp giữa các đảng bộ quận trong công tác tuyên giáo**

*Một là*, sự phối hợp giữa các đảng bộ quận trong quá trình làm CTTG thực chất là thực hiện quy chế hoạt động CTTG của Thành uỷ, do Thành uỷ ban hành quy chế, quy định, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thực hiện. *Hai là*, sự phối hợp giữa các đảng

bộ quận trong CTTG bao gồm: 1) Phối hợp về nội dung, phương thức thực hiện; 2) Phối hợp về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm.

**4.2.5.2. Phối hợp chặt chẽ giữa quận uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận trong các hoạt động công tác tuyên giáo**

Thực hiện CTTG là trách nhiệm chung của các thành viên HTCT quận, tổ chức thành viên nào của HTCT cũng phải làm CTTG theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó CTTG của đảng bộ quận giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động CTTG cho các tổ chức thành viên của HTCT quận, theo đó: *Một là*, quận uỷ chỉ đạo chính quyền quận thể chế hoá chỉ thị, nghị quyết của quận uỷ về CTTG thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của chính quyền quận, thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động CTTG trên địa bàn quận. *Hai là*, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND quận về CTTG là phòng văn hóa, khoa học và thông tin, phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài nguyên và môi trường, phòng nội vụ và lao động... sẽ tham mưu, giúp việc cho UBND quận cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của đảng bộ về CTTG, đồng thời thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trong các hoạt động CTTG trên địa bàn quận. *Ba là*, MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức CT-XH quận căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của quận uỷ, BTVQU để tổ chức, tập hợp, tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên và nhân dân trong quận thực hiện chủ trương, nghị quyết của quận uỷ.

**4.2.5.3. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân sống trên địa bàn quận tham gia công tác tuyên giáo**

Quận uỷ, BTVQU không chỉ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên của HTCT phối hợp thực hiện CTTG của đảng bộ quận, mà còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tích cực phối hợp làm CTTG theo hướng: 1) Các tổ chức cơ sở đảng của đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận, gồm các cơ sở y tế, trường học, trung tâm giáo dục, viện nghiên cứu triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch CTTG của quận uỷ, BTVQU; BTG&DVQU phối hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ CTTG. 2) Tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, trực thuộc quận uỷ, phải quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch CTTG của quận uỷ trong đơn vị mình; BTG&DVQU phối hợp hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ CTTG. 3) Các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế nhà nước và tư nhân trực thuộc sự lãnh đạo của quận uỷ, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch CTTG của quận uỷ; BTG&DVQU phối hợp hướng dẫn tổ chức đảng ở những đơn vị này tuyên truyền, vận động người lao động đi đầu thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của quận, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch CTTG của đảng bộ quận.

**4.2.6. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính cho công tác tuyên giáo**

**4.2.6.1. Tìm thêm nguồn tài chính cho công tác tuyên giáo**

*Một là*, nguồn tài chính Nhà nước cấp cho hoạt động công tác xây dựng Đảng nói chung, cho CTTG của đảng bộ nói riêng, luôn ở trạng thiếu so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. *Hai là*, xây dựng đề án và kiến nghị cấp có thẩm quyền cho khai thác, sử dụng những công trình, những phương tiện vừa phục vụ CTTG, vừa thu một phần



kinh phí để tái đầu tư mở rộng hoạt động tuyên giáo. *Ba là*, nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hoá, tư tưởng đáp ứng yêu cầu trao đổi hàng hoá.

#### **4.2.6.2. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tuyên giáo**

*Một là*, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra bước tiến khổng lồ trong các ngành khoa học - công nghệ. *Hai là*, xây dựng các trung tâm văn hoá, các thư viện, bảo tàng hiện đại, tiện lợi để thu hút nhân dân sinh hoạt văn hoá, thể thao, nâng cao đời sống. *Ba là*, xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khoẻ cho người dân ở các cộng đồng dân cư. *Bốn là*, đào tạo, bồi dưỡng các tuyên truyền viên, cộng tác viên CTTG ở quận và phường về chuyên môn, nghiệp vụ sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật thông tin, truyền thông, mạng xã hội.

#### **4.2.7. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể thành phố đối với công tác tuyên giáo của đảng bộ quận**

##### **4.2.7.1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội đối với công tác tuyên giáo của đảng bộ quận**

*Một là*, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy về CTTG, Thành ủy trực tiếp hoặc chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuyên trách của Thành ủy thực hiện kiểm tra, giám sát các đảng bộ quận tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của Thành ủy về CTTG. *Hai là*, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, hỗ trợ về thông tin và kiểm tra, giám sát các quận uỷ, BTG&DVQU về CTTG. *Ba là*, Thành ủy lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng UBND Thành phố (sắp tới khi sắp xếp bộ máy, kết thúc hoạt động của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, thành lập Đảng bộ mới). *Bốn là*, Thành ủy phân công các đồng chí thành ủy viên phụ trách các đảng bộ quận trên các mặt công tác, trong đó có CTTG. *Năm là*, Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát CTTG của các đảng bộ quận.

##### **4.2.7.2. Chủ động phối hợp, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các ban đảng, nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, với các tổ chức chính trị - xã hội, các sở ngành của chính quyền thành phố trong công tác tuyên giáo của đảng bộ quận**

Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với CTTG của đảng bộ quận, các quận uỷ chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: *Một là*, quận uỷ chủ động phối hợp, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ trong CTTG. *Hai là*, quận uỷ chủ động phối hợp với Văn phòng và các ban đảng của Thành uỷ trong CTTG. *Ba là*, quận uỷ chủ động phối hợp với các tổ chức CT-XH của Thành phố trong CTTG. *Bốn là*, quận uỷ chủ động phối hợp với các sở, ngành của chính quyền Thành phố trong CTTG.

#### **Tiểu kết chương 4**

Chương 4 của luận án đã tập trung luận giải những vấn đề sau: *Một là*, luận án đã trình bày làm rõ 5 yếu tố thuận lợi và 6 yếu tố không thuận lợi tác động đến chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới. *Hai là*, luận án phân tích, luận giải 04 phương hướng nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới. *Ba là*, để nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội thời gian tới, luận án xác định 07 giải pháp.

## KẾT LUẬN

Chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội là tổng hoà những giá trị trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động CTTG, làm cho CTTG đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đảng bộ quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận.

Trong những năm qua, các quận uỷ ở thành phố Hà Nội đã chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng CTTG và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển của các quận, làm nên diện mạo phồn vinh, tươi đẹp của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cần được khắc phục kịp thời. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội hiện nay, luận án chỉ rõ 05 vấn đề đặt ra, bao gồm: 1) Mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận uỷ, BTVQU đối với CTTG trong khi năng lực lãnh đạo CTTG của quận uỷ viên còn hạn chế nhất định. 2) Mâu thuẫn giữa yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng CTTG ngày càng cao trong khi nguồn lực CTTG còn hạn chế, bất cập; 3) Mâu thuẫn giữa yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào CTTG, hiện đại hoá phương thức CTTG của đảng bộ quận trong khi trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm CTTG ở một số đảng bộ quận chưa đáp ứng được yêu cầu. 4) Mâu thuẫn giữa nhiệm vụ tổ chức các hoạt động CTTG, trong đó có tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận cần huy động nguồn lực, kinh phí lớn trong khi nguồn lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của các quận còn hạn chế, bất cập. 5) Mâu thuẫn giữa yêu cầu ban hành quy chế phối hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong HTCT quận tham gia CTTG, tạo sự thống nhất trong hoạt động CTTG của các đảng bộ quận trong khi chưa có quy chế phối hợp chung trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội, chưa có hướng dẫn cụ thể của Thành uỷ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận ở thành phố Hà Nội trong những năm tới đạt hiệu quả, có thể nghiên cứu và thực hiện đồng bộ 07 giải pháp do luận án đề xuất: 1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong HTCT quận về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận. 2) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận uỷ đối với CTTG. 3) Tiếp tục đổi mới một số nội dung, phương thức CTTG của đảng bộ quận cho phù hợp với điều kiện mới. 4) Xây dựng cơ quan tham mưu quận uỷ và đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách làm CTTG vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận. 5) Tăng cường sự phối hợp giữa các đảng bộ quận, sự phối hợp giữa các tổ chức trong HTCT và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận để nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ quận. 6) Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính cho CTTG. 7) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Thành uỷ Hà Nội, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể Thành phố đối với CTTG của đảng bộ quận./.

## DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Bùi Huyền Mai (2023), *Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm phát huy vai trò của thông tin mạng trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tại Hà Nội hiện nay*, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, chuyên đề số 1 (4/2023), tr.162-165.
2. Bùi Huyền Mai (2023), *Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở thành phố Hà Nội hiện nay*, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, chuyên đề số 2 (10/2023), tr.170-172.
3. Bùi Huyền Mai (2024), *Tăng cường công tác tuyên giáo của Đảng bộ quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay*, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, chuyên đề số 1 (5/2024), tr.132-134.
4. Bùi Huyền Mai (2024), *Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội đối với công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới*, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, chuyên đề số 2 (10/2024), tr.98-101.
5. Bùi Huyền Mai (2024), *Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội*, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 11-2024, tr.31-34.
6. Bùi Huyền Mai (2024), *Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của các đảng bộ quận trên địa bàn thành phố Hà Nội*, Tạp chí Công sản điện tử, ngày 15-10-2024.
7. Bùi Huyền Mai (2024), *Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay*, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông điện tử, ngày 27-11-2024.
8. Bùi Huyền Mai (2024), *Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội*, Tạp chí Lý luận Chính trị, số đặc biệt quý IV, tr.134-139.
9. Bùi Huyền Mai (2025), *Công tác tuyên giáo của các đảng bộ quận ở Thành phố Hà Nội hiện nay - thực trạng và giải pháp*, Tạp chí Lý luận Chính trị điện tử, ngày 01-3- 2025.